

Trang chủ / Âm nhạc - Giải trí / **Âm nhạc**

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt chùm ca khúc mừng Đảng, mừng Xuân

Thùy Phương | 07:44 22/01/2025

Mùa Xuân này, trong không khí hân hoan của đất nước chuẩn bị bước vào kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã mang đến cho công chúng ba tác phẩm âm nhạc: “Đất nước yêu người”, “Xin rạng ngời” và “Đất nước vươn mình”. Đây là những ca khúc không chỉ ca ngợi Đảng, Bác Hồ mà còn thể hiện niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho hay, trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, anh luôn chú trọng đưa những chủ đề về Đảng, Bác Hồ, mùa Xuân và đất nước vào trong các tác phẩm âm nhạc.

“Cảm hứng sáng tác dạt dào từ Đảng đã truyền lửa ấm cho bao thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ qua các tác phẩm về Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước. Cá nhân tôi cũng mong muốn đóng góp một phần sức sáng tạo của mình, dù nhỏ bé vào kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, để những tác phẩm này tiếp tục lan tỏa đến các thế hệ người yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ.



Ca khúc “Đất nước vươn mình” sẽ được NSUT Đăng Dương thể hiện trong chương trình Ý Đảng lòng dân diễn ra vào tối ngày 24/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ba tác phẩm “Đất nước yêu người”, “Xin rạng ngời” và “Đất nước vươn mình” không chỉ là những bản hùng ca về một dân tộc kiên cường mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với mong muốn các ca khúc của mình sẽ tiếp sức cho những ước mơ, khát vọng và tình yêu đất nước, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã gửi gắm trong từng câu hát, mỗi giai điệu một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào tương lai.

Từ những lời ca như “Trái tim yêu thương người cho đất nước nở hoa/ Cho niềm vui sướng trong ta...” trong *“Đất nước yêu người”*, đến những câu hát mạnh mẽ “Cháy lên màu cờ Tổ quốc/ Cháy lên rục rờ con tim mình/ Oi đồng bào cùng thắp sáng đất nước Việt Nam” trong *“Đất nước vươn mình”*, mỗi giai điệu đều chứa đựng sức mạnh tinh thần vô cùng lớn lao, khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc. Những lời ca ấy không chỉ phản ánh khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững của đất nước, mà còn thể hiện niềm tin vào một Việt Nam vững mạnh, sánh vai cùng các quốc gia hùng cường trên thế giới.



Ca khúc “Đất nước yêu người” và “Xin rạng ngời” được NSND Quốc Hưng thể hiện với tính chất hào sảng, tự hào, ca ngợi.

Cả ba tác phẩm này đều được thể hiện bởi hai giọng ca hàng đầu của dòng nhạc thính phòng Việt Nam là NSND Quốc Hưng và NSUT Đăng Dương. Nếu như ở hai ca khúc *“Đất nước yêu người”* và *“Xin rạng ngời”* được NSND Quốc Hưng thể hiện với tính chất hào sảng, tự hào, ca ngợi, thì trong *“Đất nước vươn mình”*, NSUT Đăng Dương lại thể hiện theo tính chất hành khúc. Nhạc sĩ Đức Thụy phối khí dàn dựng cùng dàn hợp xướng như những lời hiệu triệu, cổ vũ, động viên bộc lộ ý chí, quyết tâm vươn mình của dân tộc.

Bộ ba ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cùng ê kíp thực hiện đã được giới thiệu đến công chúng yêu nhạc qua các nền tảng âm nhạc số. Tới đây, hai ca khúc *“Đất nước yêu người”* sẽ được NSND Quốc Hưng trình bày trên sân khấu chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, còn ca khúc *“Đất nước vươn mình”* sẽ được NSUT Đăng Dương thể hiện trong chương trình “Ý Đảng lòng dân” diễn ra vào tối ngày 24/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây sẽ là cơ hội để công chúng thưởng thức những tác phẩm mới này và cảm nhận sâu sắc về tình yêu, niềm tự hào và khát vọng của dân tộc Việt Nam.



Bộ ba ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cùng ê kíp thực hiện đã được giới thiệu đến công chúng yêu nhạc qua các nền tảng âm nhạc số.

Thông qua những sáng tác mới của mình, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cùng ê kíp nghệ sĩ thực hiện cũng muốn truyền tải thông điệp rằng những ca khúc về Đảng, đất nước luôn song hành cùng lịch sử dân tộc và nhiệm vụ của các thế hệ nhạc sĩ là tiếp nối truyền thống tốt đẹp, đáng tự hào ấy./.

Chia sẻ Facebook

Chia sẻ Zalo

Copy link

Ca khúc về Đảng

BÀI LIÊN QUAN



Nhiều chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng, Mừng Xuân Ất Tỵ 2025"

ĐỌC TIẾP



Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tái hiện Hà Nội truyền thống và hiện đại qua âm nhạc



Chương trình nghệ thuật hào hùng những khúc ca vang mãi non sông

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu

Gửi bình luận

(0) Bình luận

ĐỌC THÊM ÂM NHẠC

Rực rỡ đêm "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025"

Tối 18/1, chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025" với màn trình diễn của 2025 drone (thiết bị bay không người lái) cũng những ca khúc sôi động đã diễn ra tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức.



Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nguyễn Đình Thi

Thưởng thức những tác phẩm lớn của Nguyễn Đình Thi, khán giả thấy một cây đại thụ của văn học nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20, để lại cho hậu thế một di sản văn hóa, văn nghệ to lớn, phong phú, có sức sống lâu bền.



"Anh trai vượt ngàn chông gai" nhận liên tiếp 3 giải thưởng Mai Vàng

Ban tổ chức công bố và trao 10/14 hạng mục giải Mai Vàng lần thứ 30 năm 2024. Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã nhận liên tiếp 3 giải thưởng Mai Vàng.



Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tái hiện Hà Nội truyền thống và hiện đại qua âm nhạc

Nguyễn Thành Trung, một nhạc sĩ tài hoa và đầy trải nghiệm, ngày càng khẳng định dấu ấn trong làng nhạc Việt. Dù khiêm tốn tự nhận là "nhạc sĩ tay ngang", anh đã để âm nhạc của mình tự lên tiếng, chạm đến trái tim người nghe qua những ca khúc trữ tình, lãng mạn đậm chất tự sự phản ánh sâu sắc tình yêu, gia đình và quê hương, đất nước. Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cùng ekip đã cho ra mắt album âm nhạc mang tên "Ký ức Hà Nội" như...



Nguyễn Mộc An giành giải đặc biệt Tiếng hát Hà Nội

Tối 25-12, tại Nhà hát Hồ Gươm, chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024" do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức đã diễn ra sôi nổi với 15 thí sinh tranh tài. Giọng ca đến từ Nghệ An Nguyễn Mộc An đã giành giải đặc biệt.



Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình hòa nhạc mừng năm mới tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 29/12

Tối 29/12, chương trình chào năm mới "Happiness Concert" (Hòa nhạc Hạnh phúc) sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), có sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy (chỉ đạo nghệ thuật), cùng các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO).



GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính: “Người không cũ” của Hà Nội

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính đã dành cả cuộc đời của mình cho kiến trúc, dành tình yêu cho Hà Nội - mảnh đất ông sinh ra và lớn lên. Sau khi tốt nghiệp Đại học kiến trúc Matxcova năm 1967 và bảo vệ luận án Phó tiến sĩ kiến trúc về di sản và trùng tu năm 1977, ông trở về nước. 20 năm giữ chức Giám đốc Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích Trung ương (nay là Viện Bảo tồn di tích), Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt...



Lễ hội Chùa Hương 2025: Nâng cấp thành điểm đến du lịch văn hóa, truyền thống Việt

Sáng 20/1 (tức ngày 21 tháng Chạp), UBND huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội) tổ chức họp báo thông tin Lễ hội Du lịch chùa Hương 2025 và công bố Quyết định công nhận khu du lịch cấp Thành phố.



Hiện thực khát vọng phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

Trải qua 40 năm Đổi mới, nền kinh tế nước ta nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, Thủ đô cùng cả nước đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030). Hà Nội có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Bám sát phương châm "Tư duy Thủ đô, hành động..."



Hội Người cao tuổi quận Tây Hồ phát huy tinh thần “Tuổi cao – gương sáng”

Chiều 21/1, Hội Người cao tuổi (NCT) quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức Hội nghị công tác và ký kết giao ước thi đua giữa các phường; tặng quà người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025.



Hà Nội chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Ty

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký Công văn số 220/UBND-ĐT chỉ đạo các đơn vị về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Ty và Lễ hội xuân 2025.



DỪNG BỎ LỠ

Thị xã Sơn Tây: Trao tặng, truy tặng 258 Huy hiệu Đảng đợt Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong không khí cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), mừng Xuân Ất Ty, ngày 20/1, Đảng bộ thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2025 và gặp mặt kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025). Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ba...



Tái hiện nghi lễ Tết cung đình tại Hoàng thành Thăng Long

Để phát huy giá trị các nghi lễ Tết tiêu biểu của cung đình cũng như những phong tục Tết dân gian truyền thống, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động Tết kéo dài từ 20/1 - 6/2/2025 với nhiều hoạt động đặc sắc.



"Tết với đồng bào 2025": Vạn dặm xuân vui

Năm 2025 ghi dấu nhiều sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước. Với tinh thần ấy, Tết với đồng bào 2025 sẽ hoà niềm vui chung của đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc, của lòng tự hào là con Lạc cháu Rồng, với những mong muốn, khát khao làm rạng danh 2 tiếng Việt Nam. Chương trình phát sóng 7h00 ngày 1 Tết trên kênh VTV1, 9h30 mừng 1 Tết trên kênh VTV5.



Bộ đội cùng đồng bào gói bánh chưng đón Tết tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Gần 100 chiến sĩ và đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tham gia gói bánh chưng trong chương trình "Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo" năm 2025.



Lễ hội Đền Sóc năm 2025: Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Gióng - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lễ hội Gióng ở Đền Sóc là một trong những lễ hội lớn nhất của Hà Nội dịp đầu Xuân năm mới. Năm 2025, huyện Sóc Sơn có nhiều đổi mới trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, kiên quyết xử lý những hàng quán bày bán sai quy định, cờ bạc trá hình.



Xếp hạng 5 Di tích quốc gia đặc biệt

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 17/01/2025 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 17, năm 2025) đối với 5 di tích.



Triển lãm giới thiệu đến công chúng Bảo vật quốc gia thời Đông Sơn

Tại triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Kinh Hoa giới thiệu tới công chúng 36 hiện vật tiêu biểu thời kỳ Đông Sơn. Đặc biệt, trong số này có 3 hiện vật trống đồng và 2 thạp đồng đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia.



[Podcast] Chợ truyền thống Đồng Xuân giữa lòng Thành phố sáng tạo

Là một trong những công trình được người Pháp xây dựng sớm nhất ở Hà Nội, cho đến nay chợ Đồng Xuân vẫn là một đầu mối giao thương lớn nhất Thủ đô. Không chỉ là một trong những nơi buôn bán huyền ảo, nhộn nhịp nhất Hà thành, chợ Đồng Xuân còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, tinh thần, phản ánh cuộc sống, sinh hoạt của người dân Kẻ Chợ xưa và cũng là điểm đến không thể thiếu của mỗi du khách khi dừng chân ở Hà Nội.



Hà Nội vào top những thành phố tốt nhất thế giới năm 2025

Theo Time Out, Hà Nội có khí hậu khá ôn hòa với bốn mùa rõ rệt, là cái nôi của nền văn hóa Việt Nam trong hơn một nghìn năm. Nơi đây đã sản sinh ra những nhà tư tưởng, nhà thơ và nghệ sĩ tiêu biểu nhất...



Ba chiếc xe từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là Bảo vật quốc gia

Ba chiếc ô tô từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh là Zit 115, Peugeot 404, và Pobeda vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Hiện vật gốc được bảo quản, trưng bày tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ba Đình, Hà Nội).



[Xem thêm](#)

ĐỌC NHIỀU

1

Rực rỡ đêm "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025"

CHUYÊN MỤC

Tin tức

Văn hóa

Podcast

Hà Nội

Văn học - Nghệ thuật

Kiến trúc

Sân khấu - Điện ảnh

Mỹ thuật - Nhiếp ảnh

Du lịch - Ẩm thực

Âm nhạc - Giải trí

Cuộc thi viết Hà Nội & Tôi

Nhịp sống Hà Nội

Media

Thông tin doanh nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 126 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3846 5176

Hotline: 0988200599

Email: banbientapnguoihanoi@gmail.com

Giấy phép hoạt động báo chí số: 359/ GP - BTTTT ngày 18 tháng 7 năm 2022

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Thông tin tòa soạn

Gửi tin bài cho tòa soạn

Thông tin quảng cáo Tạp chí Người Hà Nội

Liên hệ quảng cáo: **0988200599**

Top chí
Người Hà Nội
Online

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

© Copyright 1985 - 2022 Tạp chí Người Hà Nội

Tổng Biên tập: **VƯƠNG MINH HUỆ**

Phó Tổng Biên tập: **TẠ THỊ THU HÀ**